
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑   
วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหัน  (ชั้น ๒) 
............................................................... 

 

ก.  สมาชิกมาประชุม    จ านวน ....๓๒.... คน 
ข.  สมาชิกลาประชุม   จ านวน .....-....... คน 
ค.  สมาชิกขาดประชุม   จ านวน .....-........ คน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน ประธานสภา  อบต.  เวทย์  เกี่ยวบ้านหัน  
๒ นายพนม  ข้ึนนกขุ้ม รองประธานสภา อบต.   พนม  ข้ึนนกขุ้ม  
๓ นายวุฒิไกร  แซ่โหล่ย สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑ วุฒิไกร  แซ่โหล่ย  
๔ นางสมหมาย  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๒ สมหมาย  หมู่อ าพันธ ์  
๕ นายบุญจันทร์  พิราช สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๒ บุญจันทร์  พิราช  
๖ นายธนัช  กระจ่างบ้าน สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๓ ธนัช  กระจ่างบ้าน  
๗ นายส าเนยีง  วงษ์ส าราญ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๓ ส าเนียง  วงษ์ส าราญ  
๘ นายสมพงษ์  ขจัดพาล สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๔ สมพงษ ์ ขจัดพาล  
๙ นายสิทธิเวช  จันดาเขียว สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๔ สิทธิเวช  จันดาเขียว  

๑๐ นายสุพร  สมจิต สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๕ สุพร  สมจติ  
๑๑ นายเดียม  ดาผยุ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๖ เดียม  ตาผุย  
๑๒ นายเสวย  แก้วกระจ่าง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๖ เสวย  แก้วกระจา่ง  
๑๓ นายสมบตัิ  คงเมือง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๗ สมบัติ  คงเมือง  
๑๔ นายกิติพงษ์  เกื้อหนุน สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๗ กิติพงษ์  เกื้อหนุน  
๑๕ นางอารีลักษณ์  หมูศ่ิร ิ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๘ อารีลักษณ์  หมู่ศิร ิ  
๑๖ นายจ าปา  ปาระจูม สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๘ จ าปา  ปาระจมุ  
๑๗ นายประสิทธ์ิ  คงคาใส สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๙ ประสิทธ์ิ  คงคาใส  
๑๘ นายค าพลู  นิลเขต สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๙ ค าพลู  นิลเขต  
๑๙ นายสุทัศน์  ครอบครองวงษ์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๐ สุทัศน์  ครอบครองวงษ ์  
๒๐ นายชาญวุธ  เปคอนสาร สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๐ ชาญวุธ  เปคอนสาร  
๒๑ นายอ้วย  แดงนกขุ้ม สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๑ อ้วย  แดงนกขุ้ม  
๒๒ นางหนูฤทธิ์  โฉมอาจ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๒ หนูฤทธิ์  โฉมอาจ  
๒๓ นายสมคดิ  สายราช สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๒ สมคิด  สายราช  
๒๔ นางอนันต์  ครองถ่ิน สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๓ อนันต์  ครองถ่ิน  
๒๕ นายพะเยาว์  พรมมาตย ์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๓ พะเยาว์  พรมมาตย ์  
๒๖ นางบุบผา  เจรญิวรรณ ์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๔ บุปผา  เจรญิวรรณ ์  
๒๗ นายอนันตชัย  รักสิน สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๔ อนันตชัย  รักสิน  
๒๘ นายวัชระ  กาบค า สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๕ วัชระ  กาบค า  
๒๙ นายสวัสดิ์  ทองคนทา สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๕ สวัสดิ์  ทองคนทา  
๓๐ นายสุรวงษ์  สวัสดิ์ศร ี สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๖ สุรวงษ์  สวัสดิศ์ร ี  
๓๑ นายสมคดิ  พิมพ์พันธ์สังข์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๗ สมคิด  พิมพ์พันธ์สังข์  
๓๒ นายบุญช่วย  เหง้ากอก สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  ๑๗ บุญช่วย  เหง้ากอก  

 
/ - ๒ – ผู้เข้าร่วมประชุม..................................... 
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ง.  ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ...๒๑.... คน   
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมศักดิ์  คลังระหัด นายก อบต. บ้านหัน สมศักดิ์  คลังระหดั  
๒ นายอานนท์  เกยสุวรรณ รองนายก อบต. บ้านหัน อานนท์  เกยสุวรรณ  
๓ นางวิไลลักษณ์  ก่อบุญ รองนายก อบต. บ้านหัน วิไลลักษณ์  ก่อบุญ  
๔ นายนุชชรี  งามผ่อง เลขานุการนายก อบต. บ้านหัน นุชชรี  งามผ่อง  
๕ นายอุดมสิน  คันชภมู ิ ผอ.ร.ร. บ้านนาไฮฯ อุดมสิน  คันชภูม ิ  
๖ นายวิเวก  ศิลมั่น ผอ.ร.ร. บ้านตลาดอุดมวิทย ์ วิเวก  ศิลมั่น  
๗ นางหนูสอน  ฦาชา สารวัตรก านัน หนูสอน  ฦาชา  
๘ นายทองแท่น  คุงดิน บ้านหัน ทองแท่น  คุงดิน  
๙ นายวิวัฒน์  หมู่ศิร ิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ วิวัฒน์  หมู่ศิริ  

๑๐ นางโอร่อน  พูนภิญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โอร่อน  พูนภิญญา  
๑๑ น.ส. ณัฐานันท์  คชสาร นวก.สธ.รพ.สต.บ้านหัน ณัฐานันท์  คชสาร  
๑๒ นายกิตติศักดิ์  เผยศริ ิ ผญบ.ม. ๕ กิตติศักดิ์  เผยศริ ิ  
๑๓ นายสัมฤทธ์ิ  เข้าใจการ ผญบ. ม. ๖ สัมฤทธ์ิ  เข้าใจการ  
๑๔ นางวิไลลักษณ์  ยางป้อม นวก. ส่งเสริมการเกษตรฯ ช านาญการ วิไลลักษณ์  ยางป้อม  
๑๕ นายสุพล  แควภเูขียว ผอ.ร.ร. บ้านดอนนกเอี้ยง สุพล  แควภูเขียว  
๑๖ นางสมควร  คลังภูเขียว ผช. ม. ๒ สมควร  คลังภูเขียว  
๑๗ นางสาวรัตนพร  ขุ่ยค าม ี ผู้อ านวยการกองคลัง รัตนพร  ขุ่ยค าม ี  
๑๘ น.ส. กีรติ  ร่วมสภุาพ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กีรติ  ร่วมสุภาพ  
๑๙ นางสาวประครอง  ฦาชา ปลัด อบต. ประครอง  ฦาชา  
๒๐ นาวสาวนิตยา  นิ่มพลิา นักทรัพยากรบุคคล นิตยา  น่ิมพิลา  
๒๑ นายจักรพรรดิ เงินภเูขียว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จักรพรรดิ เงินภูเขียว  

 

 เมื่อสมาขิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เชิญประธานสภา จุด
ธูปเทียน และสวดมนต์ไหว้พระ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ดังนี ้
    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคแรก และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๐(๑) และ ข้อ ๒๑ วรรคสอง
และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ – ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ มีก าหนด ๑๕ วัน  
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐(๑) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ และมติที่ประชุมสภาข้างต้น ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีก าหนด ๑๕ วัน สถานท่ีประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน ช้ัน ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
     (ลงช่ือ)   เวทย์  เกี่ยวบ้านหัน 
              (นายเวทย์ เกี่ยวบ้านหัน)  
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
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เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเชิญประธานสภา กล่าวเปิดประชุม  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  ท่านนายก รองนายก เลขานุการนายก ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
   ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัน ท่านนักวิชาการการเกษตร
   ประจ าต าบลบ้านหัน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   วันน้ีเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อนจะเข้า
   สู่ระเบียบวาระการประชุมตอ่ไป เนื่องจากเลขานุการสภาเกษียณอายุราชการเป็นเหตุให้ต าแหน่ง
   เลขานุการสภา อบต. ว่างลง จึงท าให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา  ดังนั้นจึงขอให้ท่าน
   สมาชิกเสนอช่ือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภาช่ัวคราว   
นางอารีลักษณ์ หมู่ศิริ เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอารีลักษณ์ หมู่ศิริ สมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นางนิตยา นิ่มพิลา  ต าแหน่ง นักทรัพยากร
   บุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาชั่วคราว  
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง คนที่ ๑ 
นางสมหมาย  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๒ ผู้รับรองคนท่ี ๑ 
ประธานสภา อบต.   ขอผู้รับรอง คนที่ ๒  
นางอนันต์ ครองถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๑๓ ผู้รับรองคนท่ี ๒  
ประธานสภา อบต.   เชิญ นางนิตยา นิ่มพิลา  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาชั่วคราว 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ
   วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑) 
ประธานสภา อบต.  ก่อนจะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อ
   วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมก่อนจะขอมติ
   ให้รับรอง  
นายชาญวุธ  เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายชาญวุธ  เปคอนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   บ้านหัน หมู่ที่ ๑๐ ในนามกรรมการตรวจรายงานการประชุม จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ทาง
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมไม่ได้
   ตกประเด็นท่ีส าคัญ จึงไม่ขอแก้ไข  
นายประสิทธ์ิ  คงคาใส เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประสิทธิ์  คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   บ้านหัน หมู่ที่ ๙ ขอแก้ไขหน้า ๓ จากเดิม “ตามระเบียบการเงิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขถึง พ.ศ. 
   ๒๕๔๘  ว่าด้วยการรับเงิน เก็บรักษาเงิน การฝากเงิน  ข้อ ๕๙  ให้แก้ไขเป็น “ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
   ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
   ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙”   
นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้าน
   หัน หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไข รายการท้ายช่ือ “อารีลักษณ์” ตรง “ร” จาก “รั” ขอแก้ไขเป็น “รี” ครับ 
   และในหน้า ๕ ค าพูดของกระผม คือ การประชุมสภาหรือห้องประชุมสภาควรมีเครื่องปริ๊นเตอร์ 
   ซักเครื่อง เพราะเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับไว้ในงานกิจการของสภา และห้องของท่านนายก 
   รองนายก ห้องเลขานุการนายก ควรจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ด้วยเช่นกัน เพื่อจะ
   พิมพ์เอกสารต่าง ๆ  หรือค้นหาข้อราชการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 
ประธานสภา อบต.   เนื่องจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันว่าง เพราะเกษียณอายุราช
   การ  ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๑๘  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการข้อบังคับ
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ความว่า
   ใหส้ภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้น หรือ 



หน้า ๔ 

   สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ฯ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่
   ดังต่อไปนี้  
    (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
    (๒) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ  หรื อแนวทา ง
   ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
    (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภา ท้องถิ่น 
    (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ี 
    (๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
    (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ
   อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
    (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
    (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรยีบร้อยในสภาท้องถิ่น 
    (๙) หน้าท่ีอื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอื่นตามที่ประธานสภา
   ท้องถิ่นมอบหมาย 
    ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น  หรือมี แต่ไม่อยู่หรือไม่
   อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
   สภาท้องถิ่นช่ัวคราว และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายชาญวุธ  เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา กระผม นายชาญวุธ เปคอนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   บ้านหัน หมู่ที่ ๑๐  ในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการข้อบังคับการประชุม
   สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมแก้ไขเพิม่เติมถึง  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ ใหส้ภาท้องถิ่น
   เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภา
   ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นฯ ขอให้เพิ่มข้อความในข้อ ๑๘ ในวรรคสอง คือ 
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้หมาย
   ความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าน้ัน เพราะถ้าไม่เพิ่มข้อความทั้งหมดตามข้อ ๑๘ ค าว่า 
   ให้เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้ที่ไม่เข้าใจ
   อาจจะหมายถึงพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าแหน่งอ่ืนก็ได้  
ประธานสภา อ บต.  ขอบคุณครับ ขอให้เพิ่มข้อความในข้อ ๑๘ ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑๐ เสนอ และบัดนี้ท่ีประชุม
   คงพร้อมแล้ว กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เสนอช่ือสมาชิกสภา 
   หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลบ้านหัน แทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้เสนอทีละคน และมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสอง
   คน และสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ขอเชิญเสนอ 
นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้าน
   หัน หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ นางสาวประครอง ฦาชา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน แทนต าแหน่งท่ีว่าง  
ประธานสภา อบต.   ขอผู้รับรอง  คนท่ี ๑ 
นายค าพูล  นิลเขต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง คนที่ ๑ 
ประธานสภา อบต.   ขอผู้รับรอง คนที่ ๒ 
นายบุญจันทร์  พิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๒ ผู้รับรอง คนที่ ๒  
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน
   ช่ือท่ีสอง  
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอช่ือผู้ที่จะด ารงต าแหน่งช่ือท่ีสองอีก 
ประธานสภา อบต.   เป็นอันว่าที่ประชุมไม่ประสงค์จะเสนอช่ือผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลบ้านหัน แทนต าแหน่งท่ีว่าง อีก และที่ประชุมเสนอเพียงช่ือเดียว  ดังนั้นผู้ที่จะได้เลือก
   ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน แทนต าแหน่ง คือ นางสาว
   ประครอง ฦาชา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  เนื่องจากได้เลือกเลขานุการ
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เรียบร้อยแล้ว  จึงให้เลขานุการสภาช่ัวคราว พ้นจากการ 
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   ปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ปฏิบัติหน้าที่ตาม
   ระเบียบวาระการประชุม และได้แนะน าตนเองต่อที่ประชุม  
นางสาวประครอง  ฦาชา เรียนท่านประธานสภา  ดิฉัน  นางสาวประครอง  ฦาชา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
   ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน แทนต าแหน่ง ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเลขานุการ
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันให้ดีที่สุด  ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนด และขอเรียน
   ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกทา่นว่า ดิฉันอาจจะไม่จดบันทึกการประชุมได้ละเอียด
   ทุกค าพูด จะสรุปเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ และไม่ใช้เทปอัดเสียงจะจดด้วยบันทึกด้วยมือ 
ที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องกระทู้ถาม  
    ๔.๑ กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เรื่อง การให้บริการอาหาร
   เสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านหัน และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลบ้าน
   หัน ผู้ต้ังกระทู้ถาม นายสุพร สมจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๕ 
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญ นายสุพร สมจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่๕ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เรื่อง การให้บริการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา  
นายสุพร สมจิต  เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสุพร สมจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
   หมู่ที่ ๕ กระผม ได้ตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เรื่อง การให้บริการ
   อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านหัน และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบล
   บ้านหัน  เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการให้บริการอาหารเสริม (นม) 
   โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๓ แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน ๕ แห่ง 
   สืบเนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ผ่านการอนุมัติ
   ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันเรียบร้อยแล้ว โดยสภาได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณเป็น
   ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๒,๖๔๖.- บาท แยกเป็น
    ก) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓ แห่ง ในความรับผิดชอบของ 
   อบต. บ้านหัน นักเรียน จ านวน ๒๙๕ คน เป็นเวลา ๒๖๐ วัน จ านวน ๖๐๙,๗๙๕.- บาท 
    ข) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ให ้
   ให้กับโรงเรียนประถม ๕ แห่ง จ านวน ๘๘๘ คน เป็นเวลา ๒๖๐ วัน จ านวน ๑,๘๑๒,๘๕๑.- 
   บาท   
    รวมจ านวนนักเรียนทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๑,๑๘๓  
   คน ระยะเวลาการให้บริการอาหารเสริม (นม) จ านวน ๒๖๐ วัน ภายในเวลา ๑ ปี  ที่อนุมัติ
   งบประมาณไปแล้วนั้น เสียงสะท้อนกลับมาว่าการให้บริการอาหารเสริม (นม) บางวันได้รับบาง
   วันไม่ได้รับ และผู้ปกครองก็สอบถามสมาชิกสภา อบต. ว่ารู้เรื่องการให้บริการอาหารเสริม (นม) 
   หรือไม่ พอดีกับทีส่ภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
   และมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย กระผมจึงขอตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วน
   ต าบลบ้านหัน จ านวน ๒ ข้อ คือ ข้อ ๑ การให้บริการอาหารเสริม (นม) มีกฎ ระเบียบอย่างไร 
   และข้อ ๒ การให้บริการอาหารเสริม (นม) นักเรียนในแต่ละโรงเรียน แต่ละหมู่บ้าน มีแนวทาง
   ปฏิบัติอย่างไร ขอใหท้่านประธานสภาแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องได้ตอบกระทู้ถามต่อไป 
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ตอบกระทู้ถาม นายสุพร สมจิต สมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๕ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
นายก อบต. บ้านหัน เรียนท่านประธานสภา ตามที่ นายสุพร สมจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่
   ที่ ๕ ได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการให้บริการอาหารเสริม (นม) นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
   ๓ แห่ง และโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ต าบลบ้านหัน จ านวน ๕ แห่ง  ท่านสมาชิก
   ได้ตั้งกระทู้ถามว่า จ านวน ๒ ข้อ  คือ  ข้อ ๑ การให้บริการอาหารเสริม (นม) มีกฎ ระเบียบ
   อย่างไร และข้อ ๒ การให้บริการอาหารเสริม (นม) นักเรียนในแต่ละโรงเรียน แต่ละหมู่บ้าน มี
   แนวทางปฏิบัติอย่างไร  กระผม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ขอตอบกระทู้ถามท่าน 
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   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ ผู้ตั้งกระทู้ถาม ดังนี้ ในการจัดซื้ออาหารเสริม 
   (นม) จะจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
   รัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดไว้ และจัดซื้อจาก
   ผู้ประกอบการ  ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เป็นผู้ก าหนด แ บ่ ง
   โซนพื้นท่ีขายอาหารเสริม (นม) นักเรียน รายละเอียดจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น
   ผู้ตอบกระทู้ถามแทน ทั้งข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เพราะเป็นหน่วยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหากไม่
   เข้าใจจะให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป 
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางสาวรัตนพร ขุ่ยค ามี ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. บ้านหัน ได้รับ
   มอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน และได้รับอนุญาตจากท่านประธาน
   สภา  ให้ตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารบ้านหัน หมู่ที่ ๕ นายสุพร สมจิต ผู้ตั้ง
   กระทู้ถาม จ านวน ๒ ข้อ คือ ข้อ ๑ การให้บริการอาหารเสริม (นม) มีกฎ ระเบียบอย่างไร และ 
   ข้อ ๒ การให้บริการอาหารเสริม (นม) นักเรียนในแต่ละโรงเรียน แต่ละหมู่บ้าน มีแนวทางปฏิบัติ
   อย่างไร ดิฉันขอตอบกระทู้ถามตามที่ได้รับมอบหมาย  ข้อ ๑  การให้บริการอาหารเสริม (นม) มี
   กฎ ระเบียบอย่างไร  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้รับจัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
   นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านหัน จ านวน ๕ 
   แห่ง ดังนี้  (๑) โรงเรียนชุมชนบ้านหัน จ านวน ๑๘๑ คน (๒) โรงเรียนตลาดอุดมวิทย์ จ านวน 
   ๑๒๐ คน (๓) โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จ านวน ๑๖๓ คน (๔) โรงเรียนโนนหิน
   ลาด-กุดกว้าง จ านวน ๑๙๓ คน  (๕) โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยง จ านวน ๒๓๑ คน รวมจ านวน
   เด็กนักเรียน ๘๘๘ คน และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๓ แห่ง รวม ๓๒๖ คน ดังนี้ 
   (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน จ านวน ๑๖๙ คน (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไฮ จ านวน 
   ๑๐๒ คน (๓) ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนหินลาด จ านวน ๕๕ คน  รวมจ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 
   ๑,๒๑๔ คน  โดยใช้ฐานข้อมูลเด็กนักเรียนในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะจัดซื้อ จ านวน
   ๒๖๐ วัน เด็กจะได้รับครบทุกคน  หากมีเด็กเพิ่มก็จะโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม ต า ม
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หลักเกณฑ์การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (๑) 
   ใช้หลักเกณฑ์การจัดซื้อตามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ก าหนด โดยจะ
   ก าหนดแบ่งพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
   เป็นผู้มีสิทธิจ าหน่ายนมโรงเรียน (๒)จัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) จัดซื้อนม ยูเอสที ชนาดกล่อง
   พร้อมดื่ม ภายใน ๑ ปี จ านวน ๒๖๐ วัน จัดซื้อให้เด็กครบทุกคน  (๔) ราคากลางในการจัดซื้อ
   กล่องละ ๗.๘๒ บาท  (๔) การจัดซื้อจะท าเป็นสัญญาซื้อขาย  และเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ
   อาหารเสริม (นม) จะมีกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งในระดับประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ผู้ขายจะส่งมอบ ณ โรงเรียนทั้ง ๕ แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง ตอบข้อ ๒ การแจกจ่าย
   อาหารเสริม (นม) จะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับมอบจากองค์การ
   บริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็นผู้มีหน้าที่แจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนท่ีรับผิดชอบแต่ละช้ันเรียน จึง
   ขอตอบกระทู้ถามตามที่ได้รับมอบหมายเพียงเท่านี้  
ประธานสภา อบต.   ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังได้ตอบกระทู้ถามไปนั้น ท่านสมาชิกที่ตั้งกระทู้ถามจะซักถามอีก
   หรือไม่ 
นายสุพร สมจิต  เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง ที่ได้ช้ีแจงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้
   ทราบ  ส่วนท่ีกระผม สงสัยอีกก็คือการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน กระผมขอให้ท่าน
   ประธานสภา สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนที่มาประชุมวันนี้ ว่าการให้บริการ
   อาหารเสริม (นม) ที่ได้รับมาแล้วท่านด าเนินการอย่างไร เพื่อจะได้น าไปแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน
   ได้รับทราบ จะได้ไม่ต้องมาสอบถามสมาชิกอีก 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ เชิญทีละแห่ง ได้ช้ีแจงตามที่ท่านสมาชิก
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๕ ได้สอบถาม 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน  เรียนท่านประธานสภา  โรงเรียนบ้านนาไฮ ขอช้ีแจงในส่วนของอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนที ่
บ้านนาไฮ   ได้รับจาก อบต. บ้านหัน หลังจากที่โรงเรียนได้รับมอบอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนจะมีครูที่
   รับผิดชอบอาหารเสริม (นม) จะท าหน้าที่ตรวจรับอาหารเสริม (นม)   ตามใบส่งของที่ผู้ขาย
   น ามาส่งมอบ และครูที่รับผิดชอบจะตรวจรับและนับให้ครบตามจ านวนที่จัดซื้อ   เด็กนักเรียนจะ
   ได้รับจัดสรรตั้งแต่ช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กนักเรียนจะได้รับครบทุกวัน จ านวน 
   ๒๖๐ วัน ครบทุกคน และจะได้รับเท่ากัน ส่วนปัญหาที่โรงเรียนไม่สามารถควบคุมได้ คือ (๑) 
   เด็กน าไปขาย (๒) เด็กนักเรียนบางคนได้รับแล้วดื่มบ้างไม่ดื่มบ้าง (๓) ให้ผู้ปกครอง คนแก่ และ
   น้อง ดื่ม ซึ่งเป็นปัญหาที่โรงเรียนรับทราบมาโดยตลอดแต่การแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือ
   จากผู้ปกครองนกัเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป 
ประธานสภา อบต.   ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไฮ  ขอเชิญโรงเรียนบ้านดอนนกเอี้ยง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตช้ีแจงแนวทางปฏิบัติการให้บริการอาหารเสริม (นม)  ของโรง 
บ้านดอนนกเอี้ยง  เรียน บ้านดอนนกเอี้ยง ดังนี้ (๑) ผู้รับจ้างจะน านมไปส่งท่ีโรงเรียน (๒) โรงเรียนเป็นหน่วยตรวจ 
   รับให้ตรงกับอาหารเสริม (นม) ที่น าส่งให้ครบตามใบส่งของ แต่ไม่มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพของ
   นม น ามาลงทะเบียนคุมและครูแต่ละช้ันจะมาเบิกกับโรงเรียนและมอบให้เด็กนักเรียนไปดื่มที่
   บ้าน ได้รับครบทุกคนทุกวัน โดยให้ผู้ปกครองมารับ ปัญหาที่โรงเรียนได้รับทราบ  (๑) เด็กบาง
   คนดื่มแล้วอาเจียน เด็กไม่ดื่มนมที่แจกให้ (๒) เด็กบางคนเปิดแล้วไม่ดื่ม เพราะเด็กไม่ชอบรสชาติ 
   (๓) ใหเ้ด็กน าไปดื่มที่บ้านบางคนดื่มได้บางคนดื่มไม่ได้  ที่ท่านสมาชิกสอบถามจะเป็นประเด็นที่ 
   ๑ คือ เด็กหรือผู้ปกครองไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) หรือประเด็นท่ี ๒ คือ รับไปแล้วเด็กไม่ทาน  
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญท่านสมาชิก  หมูที่ ๕ นายสุพร สมจิต ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนสงสัยประเด็กที่ถามว่า
   ประเด็นอะไรบ้าง 
นายสุพร สมจิต   เรียนท่านประธานสภา อบต. ประเด็นท่ีสอบถามและสงสัย ประเด็น คือ  ผู้ปกครองสงสัยว่าบาง
   ห้องได้น้อยบางห้องได้มาก จึงขอทราบแนวทางการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ในแต่ละโรงเรียน 
   และอีกประเด็น คือ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดซื้อนม กระผม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภา อบต.   ตามที่ท่านสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามสงสัยว่าเด็กได้รับไม่เท่ากัน  โรงเรียนตอบว่าได้รับเท่ากัน และผู้
   อ านวยการกองคลังตอบว่าจัดซื้อให้เท่ากันครบทุกวัน และทุกคน  
นางวิไลลักษณ์  ก่อบุญ เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางวิไลลักษณ์ ก่อบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
   ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ให้รับผิดชอบกองการศึกษา 
   ศาสนา และวัฒนธรรม ดิฉันได้ตรวจสอบการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ทาง อบต. บ้านหัน ยัง
   ไม่ได้รับรายงานจากผู้ปกครองโดยตรง แต่ดิฉันได้สอบถามผู้อ านวยการกองการศึกษา เกี่ยวกับ
   ปัญหาการดื่มนมของเด็ก เนื่องจากเป็นนมรสจืด เด็กจะไม่ชอบ เด็กจะชอบรสหวาน เด็กบางคน
   จะน าไปทิ้ง น าให้ให้เพื่อนหรือพ่ีดื่ม ซึ่งปัญหานี้ ทาง อบต. บ้านหัน  จะได้หาแนวทางแก้ไขร่ ว ม
   กับผู้ปกครองและครูที่รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง 
นายสุพร  สมจิต  เรียนท่านประธานสภา ตามที่ กระผม ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การให้บริการอาหารเสริม (นม) 
   และระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดซื้อ  ทุกท่านได้ตอบค าถามชัดเจนแล้ว ซึ่งกระผมจะได้น าไปแจ้ง
   กับท่านสมาชิกสภา อบต. และผู้ปกครองได้รับทราบต่อไป 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รายงาน
   เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รายงาน เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ให้ท่ีประชุมสภาทราบ 
นายก อบต. บ้านหัน เรียนท่านประธานสภา  ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
   ๒๕๖๔) รายงานเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
   ในรายละเอียด  กระผม  จะมอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รายงานแทน 
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นายประสิทธ์ิ  คงคาใส เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประสิทธิ์  คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   บ้านหัน หมู่ที่ ๙ กระผมไม่ได้รับญัตติ ขอเอกสารการยื่นญัตติการรายงานผลการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  
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นายบุญจันทร์ พิราช เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์ พิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
   หัน หมู่ที่ ๒ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาสี่ปี่ ไม่ต้องเสนอเป็นญัตติ ขอให้
   เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการรายงานได้เลย 
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการรายงานต่อไป 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ เรียนท่านประธานสภา กระผม นายจักรพรรดิ เงินภูเขียว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขอรายงาน
   เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้
    (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
   ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
   เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
   เดือนตุลาคมของทุกปี” 
    (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
    ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
   ๒๕๖๔) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ท่ีประชุมสภาทราบ จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้   
    ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๑๗ โครงการ ดังน้ี 
    (๑) ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ ๑๔ จากถนน คสล. เดิม ถึง บ้าน
   นางเทา สว่างโสก และจากถนน คสล. เดิม ถึงบ้านนายอร่าม ทองสุข แก้ง งบประมาณตั้งไว้ 
   ๑๑๐,๖๐๐.- บาท จ่ายจริง ๑๑๐.๐๐๐.- บาท  คงเหลือ ๖๐๐.- บาท   
    (๒) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายพิเทียง โขนภูเขียว ถึง นา
   นายเลี้ยง ขวัญวงศ์  งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๙๐๐.- บาท จ่ายจริง ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  คงเหลือ 
   ๙๐๐.- บาท   
    (๓) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัน หมู่ที่ ๕ สายโสกนกเตน จากนานายสุพรรณ ทอง
   คนทา ถึง นานายวาสนา นุชพิเรนทร์  งบประมาณตั้งไว้ ๖๘๗,๗๐๐.- บาท  โอนตั้งจ่ายเป็น
    ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๑๖ และใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่า
   ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัน หมู่ที่ ๕ สายโสกนกเตน จากนานานสุพรรณ ทองคนทา ถึงนานาย
   วาสนา นุชพิเรนทร์  จ านวน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท แทนงบประมาณตั้งไว้ 
    (๔) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ จากศาลากลางบ้าน ถึง ถนน คสล. 
   เดิม งบประมาณตั้งไว้ ๘๒,๒๐๐.- บาท จ่ายจริง ๘๒,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๒๐๐.- บาท 
    (๕) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ ๓ จากถนน คสล.เดิม ถึง นานายทองขัน 
   กระจ่างศรี งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๑,๙๐๐.- บาท จ่ายจริง ๓๐๑,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๙๐๐.- 
   บาท 
    (๖) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดแดง หมู่ที่ ๘ จากสี่แยก ถึง หนองกระทุ่ม งบประมาณ
   ตั้งไว้ ๑๕๖,๕๐๐.- บาท จ่ายจริง ๑๕๖,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๕๐๐.- บาท 
    (๗) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ ๙ จากประปาหมู่บ้าน ถึง บ้านนาง
   ทองยุ่น ขวัญพูล งบประมาณตั้งไว้ ๖๘,๒๐๐.- บาท จ่ายจริง ๖๘,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๒๐๐.- 
   บาท 
    (๘) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๗ จากนานายจุล ก าลังมาก ถึง  นานายวัชรา 
   ก าลังยง งบประมาณตั้งไว้ ๖๘๕,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง ๖๘๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐.- บาท 
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    (๙) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านหัน หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางเหมือน เกษี  ถึง  บ้าน
   นางสุชาดา กาบค า  งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๑,๘๐๐.- บาท  จ่ายจริง ๒๘๗,๐๐๐.- บาท  คงเหลือ 
   ๑๔,๘๐๐.- บาท 
    (๑๐) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนางตุ่น หอมชา
   ลี  ถึง  บ้านนางหนูลา กาบค า งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๖๐๐.- บาท จ่ายจริง ๒๘๕,๐๐๐.- บาท  
   ๑๕,๖๐๐.- บาท  
    (๑๑) ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยลาดยางทับ บ้านหัน หมู่ที่ ๔ จากวัดสมบูรณ์ทิยาราม 
   ถึง บ้านนายทองมา โฉมอาจ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๔๐๐.- บาท จ่ายจริง ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
   คงเหลือ ๔๐๐.- บาท  
    (๑๒) ซ่อมแซมถนนถนนคอนกรีต โดยลาดยางทับ บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ ๙ จากสี่แยก 
   ถึง สามแยก  งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๓,๕๐๐.- บาท  จ่ายจริง ๒๐๓,๐๐๐.- บาท  คงเหลือ ๕๐๐.- 
   บาท 
    (๑๓) ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยลาดยางทับ บ้านนกเอี้ยงใหม่ หมู่ที่ ๑๑  จากสี่แยก
   ศาลาประชาคม ถึง วัดสาลิกา  งบประมาณตั้งไว้  ๓๐๑,๔๐๐.- บาท  จ่ายจริง  ๓๐๑ ,๐๐ ๐ . - 
   บาท  คงเหลือ ๔๐๐.- บาท 
    (๑๔) ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยลาดยางทับ บ้านโสกคลอง  หมู่ที่ ๒  จากทางหลวง 
   หมายเลข ๒๐๓๗ ถึง นานายบุญหา จรัสพันธ์  งบประมาณตั้งไว้  ๓๐๐,๘๐๐.-  บาท  จ่ายจริง 
   ๓๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๘๐๐.- บาท  
    (๑๕) ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรบ้านตลาด หมู่ที่ ๓,๑๕ โดยการลงหินคลุก จาก 
   นานายบรรณารัตน์ เกยสุวรรณ ถึง นานายเมือง งามภูเขียว และจากทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ 
   ถึง นานายวัชรา  ก าลังยง งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๘๐๐.- บาท จ่ายจริง ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
   คงเหลือ ๘๐๐.- บาท  
    (๑๖) ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรบ้านนาไฮ หมู่ที่ ๗ โดยการหินคลุกจากนานาย
   พิเทียง โขนภูเขียว ถึง นานายอรุณ บุญเสนา  งบประมาณตั้งไว้  ๙๔,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง 
   ๙๔,๐๐๐.- บาท  
    (๑๗) ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๐ โดยการลงหินคลุกจาก
   ฝายรัฐบาลถึงฝ่ายเป่ง งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๒,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง ๓๗๒,๐๐๐.- บาท 
    รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ
   ตั้งไว้รวม ๔,๘๖๘,๓๐๐.- บาท  จ่ายจริง  ๔,๘๔๑,๐๐๐.- บาท  
    ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน  ๔ โครงการ ดังน้ี 
    (๑) ค่าใช้จ่ายโครงการออกร้านและแสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 
   ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง  ๕๗,๙๓๒.- บาท   
    (๒) โครงการของดีต าบลบ้านหัน  งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง 
   ๕๘,๔๖๔.- บาท  
    (๓) ค่าวัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง ๓,๔๒๐.- บาท 
    (๔) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง 
   ๔๐๘,๒๐๐.- บาท 
    รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 
   ๕๕๐,๐๐๐.- บาท  จ่ายจริง  ๕๒๘,๐๑๖.- บาท  
    ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การด้านคุณภาพคนและสังคม จ านวน ๙ โครงการ ดังน้ี 
    (๑) อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
   งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง ๙๒,๗๓๐.- บาท 
    (๒) ค่าโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 
   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจริง ๗๕,๕๑๔.- บาท 
    (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ 
   บาท จ่ายจริง ๒๐,๐๐๐.- บาท 
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    (๔) ค่าใช้จ่ายในการท าบุญอาคาร  งบประมาณตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.- บาท  จ่ายจริง 
   ๑๕,๖๕๐.- บาท 
    (๕) คา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
    (๖) โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๖,๑๒,๑๗ งบประมาณตั้งไว้ ๘๖๑,๖๐๐.- บาท 
   จ่ายจริง ๘๕๖,๐๐๐.- บาท 
    (๗) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและบริเวณที่ท าการ อบต. งบประมาณ 
   ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐.- บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
    (๘) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐.- 
   บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
    (๙) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐- บาท  ไม่ได้ 
   ด าเนินการ  
    รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณ 
   ตั้งไว้รวม ๒,๑๓๖,๖๐๐.- บาท จ่ายจริง ๑,๐๕๙,๘๙๔.- บาท  
นายบุญจันทร์  พิราช เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์ พิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
   หัน หมู่ที่ ๒  กระผมขอหารือที่ประชุมว่า ตามที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ทุกท่าน
   ได้รับนั้น กระผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่คงได้ตรวจสอบรายละเอียดมาดีแล้ว และท่านสมาชิกทุกท่าน
   คงได้ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้มาแล้ว จึงขอเสนอว่าไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ได้รายงานทุก
   รายการ หากท่านสมาชิกสงสัย ในรายการ หรือข้อไหน ก็ให้ตรวจสอบรายการของหมู่บ้านตนเอง 
   และสอบถามข้อที่สงสัย เพื่อจะได้ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ เรียนท่านประธานสภา กระผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ดูตาม ภาคผนวก แนบท้าย ที่แจกให้ 
   จะเป็นการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ทั้งงบประมาณตาม
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจาก
   เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  รวมที่ด าเนินการแล้วทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ แยกเป็น 
    ๑. งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณด าเนินการ  จ านวน
   ๕,๐๒๗,๐๐๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๙ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  งบประมาณด าเนินการ  จ านวน  
   ๕๒๘,๐๑๖.-  บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม งบประมาณด าเนินการ จ านวน 
   ๑,๐๕๙,๘๐๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต งบประมาณด าเนินการ จ านวน  
   ๙,๔๕๙,๔๙๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๗  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
   งบประมาณด าเนินการ  ๗๕๙,๒๐๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๗ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี งบประมาณด าเนินการ 
   ๕,๐๒๔,๙๕๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๘  
    รวม ๖ ยุทธศาสตร์  งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น ๒๑,๘๕๘,๔๖๖.- บาท คิดเป็นร้อย
   ละ ๙๙.๙๖   
    ๒. งบประมาณที่ได้จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จ านวน 
   ๑ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณด าเนินการ  จ านวน
   ๓,๖๑๘,๐๐๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๑ 
    ๓. การกันเงินกรณีไม่สามารถก่อด าเนินการได้ทันได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จ านวน ๑ 
   ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณด าเนินการ  จ านวน
   ๙๐๙,๐๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔  
    สรุปผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณราย 
   จ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  และเงินท่ีได้จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๑  และกรณีกันเงินท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน  ๖ ยุทธ 
   ศาสตร์  ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๙ , ๕ ๕๕ , ๗๐ ๐ . - บ า ท
   คิดเป็นร้อยละ ๓๖,๒๑  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน  ๕๒๘,๐๑๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
   ๒.๐๐    
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม จ านวน ๑,๐๕๙,๘๐๔.- คิดเป็น
   ร้อยละ ๔.๐๑ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จ านวน  ๙,๔๕๙,๔๙๒.- บาท คิดเป็น
   ร้อยละ ๓๕.๘๕      
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข  
   จ านวน ๗๕๙,๒๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่  จ านวน ๕,๐๒๔,๙๕๔.- 
   บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๔  
    รวม ๖ ยุทธศาสตร์  จ านวนเงินท้ังสิ้น ๒๖,๓๘๖,๑๖๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ 
    และนอกจากนี้  ตามเอกสารที่แจกให้ เอกสารการติดตามการโอนเงินงบประมาณ
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้ง
   การโอนเพิ่ม และโอนลด จะแสดงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งปี  แยกตาม
   แผนงาน และรายโครงการที่ขอโอนเงินงบประมาณ จึงขอให้ท่านสมาชิกได้ดูตามเอกสารที่แจก
   ให้  หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ และเอกสาร แสดงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๑ การกันเงินไว้ ส าหรับจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จ านวน  ๖ โครงการ  รายละเอียด
   ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  กระผมจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รายงานเฉพาะ ปี ๒๕๖๑ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เพียงเท่านี้  
ประธานสภา อบต.  ท่านสมาชิกมีข้อสงสัย จะซักถามเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่
   ปี  เฉพาะปี ๒๕๖๑ หรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
ที่ประชุม   ไม่มีข้อซักถาม 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก เลขานุการนายก ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกโรงเรียนบ้านนาไฮ ทุกท่าน ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอุดมสิน คันชภูมิ  ผู้
   อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไฮ ขอรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านหัน 
   ตามที่โรงเรียนบ้าน นาไฮ  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
   ต าบลบ้านหัน ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และได้รับการสนับสนุน
   งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
   ทางโรงเรียนบ้านนาไฮ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน และนอกจากนี้ยังได้รับการ
   สนับสนุนถ้วยรางวัลเกียรติยศฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลชาย จากท่านก านันต าบลบ้านหัน 
   และได้รับการบริจาคจากพี่น้อง ประชาชน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
   หันทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนในครั้งนี้  รวมทั้งได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ส าหรับ
   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา เงินที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบต. เงินโรงเรียนสมทบ และ
   เงินท่ีได้รับการพี่น้องประชาชนภายในต าบลบ้านหัน กระผม จะขอรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
   การจัดงานแข่งขันกีฬาคร่าวๆ ก่อน ดังนี้ (๑) ค่าอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล วอลเลย์ 
   บอล ฟุตซอล และอุปกรณ์อื่นๆ  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (๒) คณะครูโรงเรียนบ้านนาไฮ ให้การ 
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   สนับสนุนเครื่องเสียง เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท  (๓) เหรียญรางวัล  เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (๕) 
   ถ้วยรางวัลทุกประเภท รวมถ้วยรางวัล จ านวน ๓๐ ใบ โดยขอรับการ สนับสนุนโรงเรียนละ ๓ 
   ใบ (๖) รางวัลกรีฑา กองเชียร์   (๗) ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ฟุตบอล และฟุตซอล เป็นเงิน 
   ๘,๐๐๐.- บาท นอกจากน้ีจะมีค่าด าเนินการในพิธีเปิดการแข่งขัน ค่าเตรียมสนาม ค่าป้ายต่างๆ  
   ส่วนป้ายคัดเอาท์ใหญ่  จะเป็นป้ายค าขวัญการแข่งขันกีฬาต าบลบ้านหันใช้ช่ือว่า  “สามัคคี 
   ปรองดอง มิตรภาพ สมานฉันท์”  ส่วนการแสดงพิธีเปิดสนาม เป็นการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน
   บ้านนาไฮ จึงขอรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเพียงคราวๆ ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ส่วนรายละเอียด 
   จะรายงานสรุปผลรายรับ – รายจ่าย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบต่อไป  
นายประสิทธ์ิ คงคาใส เรียนทา่นประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประสิทธิ์ คาคาใส สมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  หมู่ที่ ๙ ฝากท่านประธานสภา สอบถามท่านผู้อ านวยการโรง 
   เรียนบ้านนาไฮ  หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลบ้านหัน ได้รับทั้งหมด  ผู้บริหาร อบต. ท่านนายก  ไม่ได้รับหนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติ 
   พิธีเปิดงานกีฬา  ขอให้ท่านช่วยตอบด้วย 
ประธานสภา อบต.   เชิญท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไฮ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  กระผม   ขอยอมรับว่าเป็นความผิด 
บ้านนาไฮ   พลาดของโรงเรียน ไม่ขอแก้ตัว  เพราะผิดพลาดจริงๆ เนื่องจากภาระหลายๆ อย่าง  อาจหลงลืม
   ไปในส่วนของการด าเนินการออกหนังสือเชิญ ในนโยบายของผู้บริหารครูจะเป็นผู้ท าบัญชีรายชื่อ 
   ให้ว่าบุคลากรในต าบลมีใครบ้าง กระผมต้องขออภัยผู้ทรงเกียรติในครั้งน้ีด้วย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ   เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวิไลลักษณ์ ยางป้อม นักวิชา
   การส่งเสริมการเกษตร ช านาญการอ รับผิดงานการเกษตรประจ าต าบลบ้านหัน ขออนุญาต
   รายงาน  ที่ได้ปฏิบัติจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันให้การสนับสนุนโครงการ  ในปี
   ๒๕๖๑ (๑) คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีการเกษตรประจ าต าบลบ้านหัน  ได้ เสนอ
   โครงการปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตร ในหลักการของระเบียบกฎหมายไม่สามารถจัดซื้อเครื่อง
   ปรับปรุงข้อมูลได้ การปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตร จะปรับปรุงปีละ ๑ ครั้ง  โดยปรับจากสมุด
   เล่มเขียว ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกแต่ละปี  เช่น อ้อย ยางพารา โดยท่านก าน้น ผู้ใหญ่บ้าน จะ
   ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรมาขึ้นทะเบียนการปลูกพืชแต่ละปี ผลต่อเกษตรกร คือ จะเข้าใจสถาน
   การณ์ ด้านการปลูกพืช รับทราบแนวทางช่วยเหลือจากรัฐบาล รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   ได้ทันเวลาการช่วยเหลือ (๒) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทีมงานฝ่ายปกครอง ขออนุมญาต
   เรียนเชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  ประจ าปี ๒๕๖๒  ณ 
   อาคารศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บ้านหัน พิธีเปิดเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. รป
   แบบการจัดงาน จะเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรอินทรีย์ 
   การจัดท าบัญชีสหกรณ์ การแปรรูปหม่อนไหม การแปรรูปอาหาร โดยมีหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมใน
   การจัดท าโครงการ เช่น กรมประมง กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน 
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น (๓) เป็นเรื่องแจ้งให้
   ทราบ สืบเนื่องจากเกษตรโทรสอบถามเรื่องงบประมาณเยียวยา รายละ ๓,๐๐๐ บาท ฝนตก
   ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เกษตรกรต าบลบ้านหันได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 
   จ านวน ๓๐๐ ราย แก้ไขให้แล้ว จ านวน ๔๐ ราย อีกท่ีเหลือยังไม่เข้าบัญชี ส่วนกลางจะโอนเงิน 
   เข้าบัญชีในรอบต่อไป หลังปีใหม่   (๔) เงินค่าดูแลการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว  ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท  
   รัฐบาลช่วยเหลือไม่เกิน ๑๒ ไร่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะเก็บข้อมูล 
   ภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๕) การช่วยเหลือยางพารา ต้องมีเอกสารสิทธ์ิ ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้
   ปลูก ผู้ผลิตได้รับการช่วยเหลือไร่ละ ๗๐๐ บาท เจ้าของแปลงไร่ละ ๑,๑๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๕ ไร่ 
   ในส่วนของเกษตรกร แบ่งพื้นที่การเกษตรแบ่งกันได้ต้องไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน ต้องสามารถ น ามา
   ใช้สิทธิและตรวจสอบได้ ถ้าเป็นการเช่า แบ่งกันไม่ได้ต้องยกไปท้ังแปลง  
ประธานสภา อบต.   ขอบคุณท่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลบ้านหัน  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอินทิรา ก้อนเงิน ผู้อ านวยการ 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้ง 
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   ที่ ๑๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเป้าวิทยา โดย
   เทศบาลต าบลบ้านเป้า เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
   หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ขอขอบคุณท่านนายก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อบต.ท่านประธาน
   สภา ท่านสมาชิกสภา ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 
   ดิฉันขอรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์รางวัลที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
   หัน ได้รับ ดังนี้ (๑) วอลเลย์บอลชาย ได้รางวัลชนะเลิศ  (๒) เปตองหญิง ได้รางวัลชนะเลิศ 
   (๓) วอลเลย์บอลหญิงได้รองชนะเลิศ อันดับ ๓  (๔) ตะกร้อชาย ได้เข้ารอบ ๘ ทีม (๔) ตะกร้อ
   หญิง ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๓ (๕) เปตองชาย ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๓ (๖) (๗) ฟุตบอลชาย 
   รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (๘) ฟุตซอลชาย ๔๐ ปีขึ้นไป เข้ารอบ ๘ ทีม (๙) ฟุตซอลชายทั่วไป ไม่
   เข้ารอบ (๑๐) ฟุตซอลหญิงทั่วไป ไม่เข้ารอบ (๑๑) กีฬาพื้นบ้าน ได้รางวัลรวมที่ ๒  และขอแจ้ง
   เรื่องการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหินลาด ได้ท าหนังสือ
   ขอรับสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว แต่อ าเภอขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากในปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๒  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับสนับสนุนก่อสร้าง
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้องครบถ้วนจึงจะอนุมัติงบประมาณให้  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน 
   หินลาด ต้องจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ก่อน และต้องน าเข้าสู่สภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ และน าเอกสารขออนุญาตให้ท่ีต่อท่านผู้ว่าราชการจัง 
   หวัดต่อไป   
นายชาญวุธ  เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายชาญวุธ  เปคอนสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   หัน หมู่ที่ ๑๐  ผลการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ผ่านมาโดยภาพรวมผ่านไปด้วยดี   สนุกสนาน 
   ถ้าผู้บริหารมีการอัดฉีดซักหน่อยคงจะดีกว่านี้  กระผมมีเพื่อนเป็นเจา้หน้าท่ี เป็นพนักงาน  อยาก
   จะฝากหาผูส้นับสนุน เช่น น้ าแข็งนักกีฬา เพราะไม่พอ  ผมไม่แน่ใจว่างบประมาณที่ตั้งไวไ้ม่เพียง 
   พอหรือผู้รับผิดชอบเรื่องนี้บกพร่อง  ท่านสมาชิกสภาท่านออกเงินคา่น้ า ค่าน้ าแข็ง ปัญหาในการ
   ด าเนินงาน  การประสานงาน  ฝากคณะผู้บริหารให้เต็มร้อยมากกว่านี้  ในการส ารวจจองโต๊ะจีน
   งานสปอร์ตไนท์ ให้ส ารวจใครเข้าร่วมไม่เข้าร่วม โต๊ะนั่งไม่พอ พอเลกิการแข่งขันทั้งนักกีฬา และ 
   สมาชิก ก็ต้องไปพร้อมกันหมด สมาชิกต้องเสียสละให้น้องๆ   นักกีฬานั่งโต๊ะเพราะสงสารจะได้มี
   โต๊ะนั่ง  ส่วนสมาชิกมานั่งบ้าง ไปนั่งข้างสระบ้าง เปลีย่นกันน่ังบ้างเพื่อมาฟังดนตรี ในคราวต่อไป 
   คงไม่เกิดปญัหาแบบนี้ เพ่ือจะให้นอ้งๆและสมาชิกท่ีมาร่วมแข่งขันไดเ้ข้าในงานท้ังหมด  ถ้า งบไม่
   พอขอให้แจ้งไม่อยากให้ขาดตกบกพร่องแบบน้ีอีก  
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘ ในปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จ านวน ๕๐,๐๐๐ 
   บาท เฉพาะค่าซื้อเสื้อกีฬา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แล้ว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับนักกีฬา จ านวน 
   ๓,๐๐๐ บาท ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส าหรับนักกีฬาท่ี 
   เข้าร่วมแข่งขัน ๓ วัน งบประมาณก็ไม่เพียงพอแล้ว  และระเบียบการจัดงานบางรายการเบิก
   ไม่ได้  โดยเฉพาะการร่วมงานสปอร์ตไนท์ ค่าโต๊ะจีน จ านวน ๘ โต๊ะ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ก็เป็น
   เงินส่วนตัวของกระผมเอง เพราะเบิกไม่ได้  
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภา ในส่วนกองคลังขอเสนอว่าในการตั้งงบประมาณการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
   ท้องถิ่นสัมพันธ์ในปีต่อไป ให้ตรวจสอบว่ารายการไหนเบิกได้เบกิไม่ได้ และตรวจสอบว่าค่าใช้จ่าย 
   ที่เบิกได้จริงและจ าเป็นต้องใช้ปีละเท่าใด ไม่ควรกระทบค่าใช้จ่ายงบอ่ืนๆ  
นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้าน
   หัน หมู่ที่ ๓ ในเรื่องอื่นๆ งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในฐานะที่กระผมเป็นผู้เดินเรื่องขอรับ 
   การสนับสนุนเสื้อกีฬาทีมฟุตบอลชาย  ๑๑ คน ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายก ปลัด รอง
   นายกอานนท์ เกยสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองช่าง การแข่งขันประสบความส าเร็จบ้าง ไม่ประสบ
   ความส าเร็จบ้าง วันประชุมจัดโต๊ะจีนให้ ๘ โต๊ะ ซึ่งไม่พอน่ังต้องน าเก้าอี้เสริมโต๊ะละ ๘ – ๑๐ ตัว 
   กระผมไม่ได้ลุกให้เพื่อนสมาชิกนั่งเนื่องจากวันงานมีการแข่งขันตลอด เห็นเพื่อสมาชิกทุกคนร่วม 
   งานกันดีมาก ในปีหน้า อบต. โนนกอก เป็นเจ้าภาพ ถ้าเป็นไปได้ อบต. บ้านหัน จัดงานแข่งขัน
   ของเราเองก็จะดี  ไม่ต้องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
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นายประเสริฐ คงคาใส เรียนท่านประธานสภา  ในฐานะที่กระผม เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหิน
   ลาด คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหินลาดได้ประชุมปรึกษาหารือกันจัดงานทอดผ้า
   ป่าเพื่อการศึกษา ท าหลังคา กั้นห้องเรียน อาคารไม่มีฝา ไม่มีรั้ว วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วัน
   รับผ้าป่าจากหมู่บ้าน และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ วันทอดผ้าป่า กระผมได้ท าซองผ้าป่าเฉพาะ
   คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภา อบต. บ้านหัน  ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อท าบุญ
   ทอดผ้าป่าร่วมกัน และการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ส าหรับขอรับสนับสนุนงบประมาณในการ
   ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหินลาด ต้องประชุมประชาคม ๔ หมู่บ้าน ตามกฎหมายของ
   กรมที่ดิน ต้องท าตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้อง
นายชาญวุธ เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา กระผม นายชาญวุธ เปคอนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   บ้านหัน หมู่ที่ ๑๐  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้สอบถามว่าการตรวจการจ้าง เมื่อก่อนมี
   ชาวบ้านเข้าไปร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างได้  แต่เดี่ยวนี้ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ถามว่าจะให้
   ชาวบ้านร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรอืไม่ แต่ถ้าชาวบ้านร่วมเป็นกรรมการก็เป็นผลดีของ
   ชาวบ้านเพราะท าให้มีส่วนร่วม เช่น บางครั้งงานลงหินคลุก ท าปริมาตรหินคลุก ๑๐ คิว ท ากัน
   จริง ๘ คิว แต่ถ้ามีชาวบ้านเป็นกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจจริง ถูกต้อง และอีกเรื่องก็คือเป็น
   ห่วงผู้ทีเ่ดินทางถนนสายโนนหินลาด-กุดกว้างโนนเจริญ ถนนเป็นหลุมลึก ซ่อมแล้วบางส่วนดีขึ้น
   เดี่ยวนี้จากหลุมเล็ก ๆ กลายเป็นหลุมใหญ่ขึ้น ถ้ามีแอสฟัลติกท์เหลือขอน าไปซ่อมถนนให้เจ้ า
   หน้าท่ีไปอุดหลุม หรือจะน าไปให้หมู่ที่รับผิดชอบก่อน
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภา การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบเก่านั้น การ
   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่าง
   น้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีจ าเป็นจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่
   เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่ตามระเบียบใหม่ หรือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
   จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
   จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัว
   หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ๓ คน ประกอบด้วยประกรรมการ ๑ 
   คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
   พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
   และในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการ ด้วยก็
   ด้วยก็ได้ ตามระเบียบนี้อาจแต่งตั้งประชาคมด้วยก็ได้ไม่เกิน ๒ คน ข้อดีก็คือ ประชาชนมีส่วน
   ร่วมในการตรวจสอบ  ส่วนข้อเสียก็คือเนื่องต้องจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งการจ่ายจะไม่
   เหมือนกับระเบียบเก่า ระเบียบเก่าก าหนดให้จ่ายครั้งเดียววันที่ตรวจรับงานจ้าง แต่ระเบียบใหม่
   ก าหนดให้จ่ายวันที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งงบประมาณจะมาอยู่ที่ค่าตอบแทนมากขึ้น กระทรวงมหาด 
   ไทยแจ้งแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการมาแล้ว แต่ อบต. แต่น ามาพิจารณาจ่ายให้เหมาะ
   สม กับฐานะการคลังของแต่ละแห่ง ส่วน อบต. บ้านหัน ถ้าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่ เ กิ น
   ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือจะแต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป อบต. 
   บ้านหัน จะน าไปพิจารณาและแจ้งให้สภาทราบต่อไป  
นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผมขอถามเรื่องสุดท้าย การจัดงานปีใหม่ จะจัดหรือไม่ และจัดวัน
   ไหน  และเก็บเงินค่าใช้จ่ายคนละเท่าไร 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดงานปีใหม่ ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เก็บเงินค่าอาหารคนละ ๓๐๐ บาท และ
   ของขวัญปีใหม่ไม่ต่ ากว่าคนละ ๒๐๐ บาท มอบหมายให้เลขานุการนายก เป็นผู้เก็บเงิน 
ประธานสภา อบต.   นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา  
   ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ช้ัน ๒ การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี  
   ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐  น.  
 

      (ลงช่ือ)........ประครอง ฦาชา......... ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นางสาวประครอง ฦาชา) 
              เลขานกุารสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นหัน  
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(ลงช่ือ)       จ าปา  ปาระจูม         กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
           ( นายจ าปา  ปาระจูม ) 
 
(ลงช่ือ)      ธนัช  กระจ่างบ้าน      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายธนัช  กระจ่างบ้าน )  
 
(ลงช่ือ)     ชาญวุธ  เปคอนสาร    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
         ( นายชาญวุธ  เปคอนสาร )  
 
 
     (ลงช่ือ)     เวทย์  เกี่ยวบ้านหัน      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             ( นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน )  
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
 
 
  

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ในวันท่ี...14....กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 
 
     (ลงช่ือ.........เวทย์  เกี่ยวบ้านหัน...... ผู้รับรอง 
              ( นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน ) 
                ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นหัน 
              วันท่ี....14....กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
 

 
 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 

( นางสาวประครอง  ฦาชา ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                          
 
 
 
 
 


